



โมนิก้าและทีมงาน

Monica2001.Kh@Gmail.com

## ทำในสิ่งที่ควรทำเถอะ

📌 สัปดาห์ก่อน “โมนิก้า” นั่งอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย “ทำผิดแล้ว ทำผิดอีก” ของผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเกิดอาการจุกจิกในหัวใจขึ้นมาในทันที โดยเฉพาะก่อนที่ผู้บริหารบางรายจะสัญญาว่าจะจับตาดูหุ้นที่มีค่า P/E สูงเกิน 40 เท่า ที่มีทั้งหมด 120 ตัวเป็นกรณีพิเศษนั้น..เดียนขอบอกตามตรงว่า รู้สึกงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ทำแล้วมันได้ประโยชน์อย่างไร) พะยะค่ะ

📌 เนื่องจากพยายกระชับที่อยู่ในแวดวงตลาดหุ้นต่างออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ฟันกลืนที่จะทำแบบนี้..เท่ากับเป็นการผลักให้รายย่อยอยู่ตรงกันข้ามกับตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่แปลกใจตรงที่คนรอบตัว “ฟันก” ไม่คิดจะคัดค้านการกระทำอันโง่งมงายกันบ้างเลยหรือไง หรือต้องการสืบให้ “ฟันก” ออกมาเป็นเป้ารับกระสุนปืนแทนคนที่อยู่ข้างหลังหรือเปล่า?

📌 สาเหตุที่ทำให้คนในวงการคิดเช่นนั้นเป็นเพราะ “ฟันก” ยังใหม่ในวงการตลาดหุ้น (เลือก สิ่ง กระทั่ง แรต ในวงการนี้มีเยอะ) จึงลจไม่ทันเกมของคนที่ต้องการให้คุณพี่กลายเป็นแพะรับบาป “โมนิก้า” ในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงตลาดหุ้นมาหลายพรรษา เลยขออนุญาตชี้แนะคุณพี่ว่า ก่อนจะพูดอะไรออกมา ลองนึกถึงผลลัพธ์ที่จะย้อนกลับมาหาตัวเองบ้างนะค่ะ

📌 แกรมเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ดัชนีทะยานขึ้นมาปิดที่ 1,540.13 จุด บวกไป 11.39 จุด ท่ามกลางมูลค่า การซื้อขาย 7.51 หมื่นล้านบาท โดยหุ้นขนาดกลาง และขนาดเล็กปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น มันหมายความว่า

คนรอบตัวที่นกกกำลังลากพี่ไปลงเหว! และถ้าดูตัวเลขผลการดำเนินงาน ปี 55 ของหุ้นเหล่านั้นเป็นที่ตั้ง ระดับราคา ดังกล่าวก็สมเหตุสมผล และถ้าพิจารณาถึงแผนงานสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน หุ้นจะถืบตัวขึ้นไปอีกสักนิด ก็ไม่มีอะไรเสียหายไม่ใช่หรือ?

📌 เหมือนกับในรายของ SF พอมีข่าวเกี่ยวกับจ่ายปันผลเป็นหุ้นเท่านั้นแหละ! ราคาหุ้นก็วิ่งกระโดดเหิงอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในรอบหลายเดือน และเรื่องดังกล่าวก็เป็นเทคนิคการใช้เครื่องมือทางการเงิน

ล้วนๆ “โมนิก้า” ขออธิบายจากคนรอบตัว “ฟันก” ว่า **เรื่องนี้ต้องจับตาดูเป็นพิเศษหรือเปล่า?** งานนี้ไม่ได้เป็นการไล่บี้ฟันกให้จนมุม แต่เป็นเพราะอยากได้รับคำตอบจากคนรอบตัวคุณพี่ที่ต่างหาก ล่าสุดหุ้นแดงขึ้น มาปิดที่ 12.50 บาท บวกไป 2.30 บาท หรือขึ้นไป 22.50% มันมีความหมายในตัวของมันเองเจ้าค่ะ

📌 เช่นเดียวกับ AI มีมูลค่าแฝงซ่อนอยู่ภายในตัวของมันเอง พอมีคนเริ่มเห็น**ของดีที่ซ่อนไว้อยู่ในตัว** ก็พากันไล่ราคากันอุตลุดตั้งแต่กลางปี 55 ต่อเนื่องถึงปี 56 “โมนิก้า” คงไม่ต้องอธิบายอะไรให้ฟังมากมาย เพราะล่าสุดราคาหุ้นวิ่งขึ้นมาปิดที่ 11 บาท บวกไป 2.35 บาท หรือขึ้นไป 27% ท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายกว่า 620 ล้านบาท มันหมายความว่ารายย่อยให้ความสนใจหุ้นเหล่านั้นเป็นพิเศษใช่ไหมเอ่ย?

📌 งานนี้ถ้าคิดจะตรวจสอบกัน

จริงๆ “โมนิก้า” ขอแนะนำให้ไปสำรวจการเทขายหุ้นของกลุ่มผู้บริหารดังๆ อย่าง TFI ภายใต้เอาถนติของคคาหนุ่ม “เฉลิมชัย มหาจศิริ” ซึ่งเทขายหุ้นออกมาเป็นจำนวน 5.80 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.01 บาท และไฮไลต์ของเรื่องดังกล่าวแมงเม้าท์ลือกกันให้แซ่ดว่า เป็นการขายที่ได้ราคาดีเสียด้วย (หุ้นกำลังจะลง)..อย่างนี้ยกมือไม่ไว้วางใจได้ไหมคะ

📌 เช่นเดียวกับในรายของน้องเปิ้ล PLE ภายใต้การกุมอำนาจของ “แสวง ศรีสุชาติ” ขายหุ้นเป็นจำนวน 40 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.25 บาท มันเป็นที่ถกเถียงกันที่ตรงตรวจสอบหรือเปล่า? หรือเป็นเรื่องที่ทางการยอมรับได้ ช่วยตอบหน่อยได้ไหม? น่าพิศวงสุดๆ ต้องยกให้ BMCL หลายคนเชื่อว่าสถานการณ์ของบริษัทจะดีขึ้นเรื่อยๆ และแผนปรับโครงสร้างทางการเงินน่าจะบรรลุเป้าหมายในเร็วๆ นี้ แต่ทำไม “สุรัตน์ สัมฤทธิ์” ถึงสาตหุ้นออกมา 3.50 ล้านหุ้น ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 1.20 บาท ละค่ะ..ใครพอให้คำตอบได้บ้าง ■